

Số: /BC-UBND

*Phong Thổ, ngày tháng 4 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"**

Căn cứ Công văn số 25/CTĐ-VP ngày 28/2/2020 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư; Công văn số 683-CV/HU ngày 09/3/2020 của Huyện ủy Phong Thổ về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư;

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 43 như sau:

### **Phần thứ nhất**

## **KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 43-CT/TW**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

#### **1. Thuận lợi**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp Ủy đảng, Chính quyền, các Ban ngành, Đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự hướng dẫn thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả; việc chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc được tiến hành thường xuyên, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, hội viên và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng và phát triển kinh tế.

Tổ chức Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi, công khai, minh bạch đúng mục đích, tuân thủ quy định của Hiến pháp và Pháp luật Nhà nước Việt Nam cũng như Tôn chỉ, Điều lệ Hội. Hội viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia hoạt động thường xuyên, học hỏi, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương có những bước phát triển nhất định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

## **2. Khó khăn**

Tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động; là huyện nghèo xuất phát điểm thấp, điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn nhiều thiếu thốn; thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường; đội ngũ cán bộ Hội tuy được củng cố, kiện toàn song trong thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế nhất định; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tai tệ nạn xã hội, âm mưu "diễn biến hòa bình" có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, chủ yếu từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp hàng năm và từ đóng góp của hội viên. Việc huy động nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân chưa nhiều, cán bộ Hội chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm không có phụ cấp phần nào đã ảnh hưởng đến việc phát triển hội viên cũng như hoạt động Hội.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 43**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43**

Sau khi Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) được ban hành, Huyện uỷ Phong Thổ đã tổ chức quán triệt Chỉ thị đến cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp huyện; Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với Ban tuyên giáo, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức phổ biến nội dung Chỉ thị 43 và Luật hoạt động Chữ thập đỏ để báo cáo viên làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền.

Huyện Uỷ Phong Thổ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị 43- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong đó yêu cầu các cấp uỷ Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động Hội Chữ thập đỏ; nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo; các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và quần chúng nhân dân tăng cường mối quan hệ phối hợp, củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp. Đến nay chính quyền cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức, bám sát tinh thần Chỉ thị và sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội... đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo.

### **2. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43**

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị, Huyện uỷ Phong Thổ đã chỉ đạo Hội Chữ thập huyện cụ thể hoá thành trương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương triển khai tốt hoạt động truyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên và nhân dân về quan điểm chủ trương và nội dung của Chỉ thị; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo,

phòng chống dịch bệnh, ứng phó với thiên tai, thảm họa có hiệu quả.

Hàng năm Hội Chữ thập đỏ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động, trọng tâm là chỉ đạo các lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động Hội và nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong cán bộ hội viên và nhân dân; trú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW lồng ghép với đánh giá kết quả triển khai các chuyên đề, các nhiệm vụ hoạt động của Hội theo Điều lệ và Luật Chữ thập đỏ...

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 43**

#### **1. Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ**

##### **1.1. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng**

Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo củng cố tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, phân công cán bộ, đảng viên có năng lực làm công tác Chữ thập đỏ; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phối hợp với Hội trong công tác nhân đạo và tạo điều kiện cho Hội hoạt động; tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu hơn về vị trí, vai trò, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ. Xác định xây dựng Hội Chữ thập đỏ vững mạnh là một trong những nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng.

Năm 2010 thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Thổ lần thứ V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức và định hướng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, các ban, ngành đoàn thể có liên quan đã tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ.

Việc bổ sung biên chế, bố trí luân chuyển, điều động cán bộ được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện. Một số đồng chí cán bộ Hội được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

##### **1.2. Trách nhiệm của chính quyền các cấp**

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã bám sát Chỉ thị 43-CT/TW và đã cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động nhân đạo; thống nhất quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động Chữ thập đỏ. Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, biên chế, hỗ trợ cơ sở vật chất, đẩy mạnh vai trò, nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo tại địa phương.

UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí kinh phí hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn, Hiến máu nhân đạo, Khám bệnh

cấp phát thuốc miễn phí, hàng năm tổng kết, rút kinh nghiệm; giám sát việc quản lý sử dụng các nguồn quỹ của Hội.

Ủy ban MTTQ huyện, Đoàn Thanh niên CSHCM huyện đã tăng cường phối kết hợp trong tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân đạo tại địa phương.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã tích cực trong đưa tin, bài, phản ánh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh và nhân đạo xã hội.

Phòng Giáo dục & đào tạo, Đoàn Thanh niên CSHCM đã ký quy chế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ về chỉ đạo công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.

UBND các xã, thị trấn đã quan tâm bố trí lãnh đạo ủy ban, cán bộ công chức làm kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn.

Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã bám sát Chỉ thị 43-CT/TW và đã cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động nhân đạo; thống nhất quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động Hội Chữ thập đỏ, quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, biên chế, hỗ trợ cơ sở vật chất, đẩy mạnh vai trò, nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo tại địa phương.

**2. Về củng cố và phát triển tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp**

### **2.1. Về củng cố và phát triển tổ chức**

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đã được Hội Chữ thập đỏ huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và là khâu then chốt trong công tác cán bộ. Các cấp Hội đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động phát triển tổ chức hội viên theo đúng nguyên tắc tự nguyện được quy định trong Điều lệ Hội. Mục tiêu phát triển tổ chức là hướng về cơ sở, xác định cơ sở là nền tảng của tổ chức Hội và là nơi tổ chức triển khai mọi hoạt động nhân đạo của Hội.

Ngay sau khi huyện Phong Thổ được chia tách (năm 2002) hệ thống Hội đã được hình thành và phát triển rộng khắp ở các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, cụ thể:

- Tổng số Hội cơ sở: 104 (Trong đó: các xã, thị trấn 17; trường học 51; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể: 36).

- Tổng số cán bộ Hội: 106, trong đó:

+ Cán bộ chuyên trách: 18 (cấp huyện 02, các xã, thị trấn 16).

+ Cán bộ kiêm nhiệm: 88.

- Tổng số hội viên: 4.457 hội viên trong đó:

- + Hội viên chính thức nộp hội phí là: 1.253 người;
- + Thanh, thiếu niên CTĐ: 650 người (trong đó: Thanh niên 72 em, Thiếu niên 578).

Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở: 0,5 mức lương tối thiểu chung, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã và cán bộ kiêm nhiệm không có phụ cấp.

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội được quan tâm: Cấp huyện có 01 đ/c đã hoàn thành Cao cấp lý luận chính trị, 01 đ/c Trung cấp lý luận chính trị, Cấp xã có 14 đ/c được cử đi học các lớp Trung cấp nghề.

Đã có 12 lượt cán bộ cấp huyện được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. 100% cán bộ cấp xã hàng năm được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

Công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng: hàng năm các cấp hội đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng với các tiêu chí cụ thể, mang lại hiệu quả tích cực; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. Tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm. Trong những năm qua đã có 10 tập thể, 21 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen, 10 tập thể, 12 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen.

## ***2.2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kết quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp***

Để có nguồn lực thực hiện công tác nhân đạo trên địa bàn huyện, Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cách thức hoạt động, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động như: tuyên truyền, vận động, kết nối trên mạng xã hội, Facebook, Zalo hoặc kết nối, tham vấn trực tiếp với các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện.

Cán bộ Hội cơ sở 100% đã ứng dụng công nghệ thông tin trong vận động nguồn lực và trong các hoạt động của Hội. Thực hiện hiệu quả các hoạt động lớn của Hội như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; dự án “Ngân hàng bò”; cứu trợ đột suất các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam....tiếp nhận và điều phối các nguồn tiền, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết thực cho người dân, cụ thể:

### ***a. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.***

Trong những năm qua, phát huy truyền thống nhân ái “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, hàng năm Hội Chữ thập đỏ huyện đã tuyên truyền, vận động ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; xây dựng và ban hành kế hoạch đến các Hội cơ sở; thông qua Facebook và Zalo vận động các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường quân hỗ trợ trao quà tết cho các

đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện. Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp nhận, điều phối quà của Trung ương, Tỉnh, của các tổ chức, cá nhân. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trực tiếp trao quà cho người dân.

Trong 10 năm qua các cấp Hội đã thăm hỏi, hỗ trợ và trao 26.743 suất quà với tổng giá trị 8.860.800.000đ (*tám tỷ tám trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn đồng*) cho các gia đình là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật, học sinh nghèo... hàng năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch tình giao.

#### ***b. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”***

- Phối hợp với tổ chức Vietnam Art Space trao học bổng cho 50 em học sinh trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ (từ năm 2018 đến năm 2022), mỗi suất học bổng là 200.000đ/tháng.

- Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup trao học bổng hàng tháng cho 17 em học sinh nghèo học giỏi, mức hỗ trợ 500.000 đồng/ tháng.

#### ***c. Công tác trợ giúp nhân đạo thường xuyên.***

Trong hoạt động nhân đạo, từ thiện công tác cứu trợ đột xuất được coi là việc làm thường xuyên và là ưu tiên hàng đầu của Hội; hoạt động cứu trợ thể hiện tính vô tư, công bằng, bình đẳng nhằm giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội. trong những năm qua từ nguồn Quỹ Nhân đạo của huyện, Huyện Hội đã thăm hỏi, hỗ trợ cho 1.573 đối tượng với trị giá hỗ trợ là 4.397.000.000 (*bốn tỷ ba trăm nghìn mười bảy triệu đồng*) là đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn, rủi ro, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

#### ***d. Công tác Hiến máu tình nguyện***

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” trong những năm qua phong trào Hiến máu nhân đạo được cán bộ, hội viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng. Để phát huy nghĩa cử cao đẹp này và cũng để hoạt động đồng bộ từ huyện đến cơ sở, ngày 18/10/2017 Ban chỉ đạo Vận động HMTN huyện Phong Thổ đã ban hành Công văn số: 1538/CV-BCĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện cấp xã, thị trấn, đến nay 17/17 xã, thị trấn đã có BCĐ vận động HMTN và đi vào hoạt động hiệu quả hơn, Hàng năm nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6 BCĐ vận động HMTN huyện đã ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Giao Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền lưu động nhằm thu hút đông đảo người tham gia hiến máu. Từ năm 2012 đến năm 2019 đã huy động được 1.829 người tham gia đăng ký HMTN thu được 1.330 đơn vị máu vượt chỉ tiêu kế hoạch giao hàng năm.

Nhằm ghi nhận, bày tỏ sự cảm ơn và khuyến khích những người đã hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại, Hội Chữ thập đỏ huyện đã lập hồ sơ đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp khen tặng và tôn vinh 21 tập thể, 167 cá

nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện.

#### ***d. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng***

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội đã ân cần chỉ bảo, Người nói: “Phải xuất phát từ tình yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt nỗi đau thương cho họ...”. Thấm nhuần và ghi nhớ lời dạy của Người, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chũ thập đỏ trong toàn huyện đã phối hợp với ngành Y tế tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm như bệnh chân tay miệng, cúm AH5N1, sốt rét, bấu cổ, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19...

Được sự quan tâm của UBND huyện, hàng năm Hội Chũ thập đỏ đã được cấp kinh phí để tham gia chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các xã trên địa bàn huyện. Hội Chũ thập đỏ đã phối hợp với Phòng khám Đa khoa tỉnh Lai Châu, Trung tâm Y tế huyện, Câu lạc bộ Bác sỹ trẻ huyện Phong Thổ tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 3.742 lượt người với tổng kinh phí là 233.000.000đ (hai trăm ba mươi ba triệu đồng).

Ngoài ra Hội Chũ thập đỏ huyện còn tuyên truyền, kết nối với các tổ chức như: Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Tứ Kỳ Hà Nội, Bệnh viện Da Liễu Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị 103, Tổng cục II Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... để thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các xã Si Lở Lầu, Ma Li Chải, Tung Qua Lìn, Dào San, Hoang Thèn, Huổi Luông, Sin Suối Hồ...

#### ***e. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa***

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chũ thập đỏ và cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa; hàng năm Hội Chũ thập đỏ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn các Hội cơ sở thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt phương châm “Bôn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng”. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chũ thập đỏ.

Thường xuyên nắm bắt tình hình các hộ gia đình ở nơi xung yếu có thể xảy ra gió lốc, sạt lở, cháy rừng...tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đến nơi khác an toàn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trong những năm qua Hội Chũ thập đỏ huyện đã thăm hỏi, hỗ trợ 2.970 đối tượng là nạn nhân, thân nhân gia đình bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc, sạt lở với trị giá hỗ trợ là 1.645.200.000đ (một tỷ sáu trăm bốn mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng).

#### ***g. Xây dựng Công trình nhân đạo***

Nhằm phát huy tinh thần “*Tương thân tương ái*” và giáo dục lòng hướng thiện giúp cho các tầng lớp hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của lòng nhân ái, tinh thần

sẽ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn, dễ bị tổn thương... tạo niềm tin để cộng đồng thấy được hiệu quả của các hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong những năm qua Hội Chữ thập đỏ huyện đã tuyên truyền, vận động, kết nối với các tổ chức, cá nhân như: CTCP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam, Chùa Cao Linh Hải Phòng, Tổng Công ty Dầu khí Quận I TP Hồ Chí Minh, Tổ chức Vietnam Art Space, CLB Kết nối yêu thương, Quỹ Khuyến học vùng cao, Tỉnh Đoàn Bình Phước, Tỉnh Đoàn Lai Châu, Đồn Biên phòng Sĩ Lữ Lầu, nguồn Quỹ Nhân đạo của huyện.... hỗ trợ xây dựng 84 công trình Nhà Chữ thập đỏ giúp cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

#### ***h. Triển khai các dự án***

Năm 2012 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND huyện Phong Thổ triển khai Dự án Ngân hàng bò, do đặc điểm địa phương nên dự án cung cấp trâu giống cho 100 hộ gia đình các xã Ma Li Pho, Huổi Luông, Thị trấn, Hoang Thèn, Nậm Xe và Bản Lang.

Hàng năm Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với UBND các xã có dự án tiến hành kiểm tra thực hiện chăm sóc, phòng bệnh cho đàn trâu, phối hợp xác minh xử lý các trường hợp chết, chuyển đổi hình thức chăn nuôi, luân chuyển nghé sinh sản cho hộ nghèo mới, đã luân chuyển 16 con nghé cho 16 hộ gia đình mới.

Tuy nhiên việc duy trì và phát triển đàn trâu của các hộ dân còn gặp khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh, hạn chế vùng chăn thả do rừng già được khoanh nuôi bảo vệ nên không có cỏ, bãi chăn thả, các biện pháp hỗ trợ chăm sóc trâu trong mùa rét, mùa khô còn hạn chế, đa số các hộ không có chuồng trại, không trồng cỏ hoặc dự trữ thức ăn cho mùa đông.

#### ***f. Công tác xây dựng Quỹ***

Xây dựng Quỹ Nhân đạo nhằm tạo nguồn lực tại chỗ để đáp ứng kịp thời có hiệu quả trong các hoạt động nhân đạo, với phương châm các cấp đều phải có quỹ để chủ động trợ giúp kịp thời các đối tượng yếu thế khi gặp hoạn nạn, rủi ro, khó khăn trong cuộc sống.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp, ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, hàng năm Hội Chữ thập đỏ huyện đã chủ động tham mưu phát động phong trào xây dựng Quỹ Chữ thập đỏ đến cán bộ, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Qua các cuộc vận động Quỹ luôn được sự hưởng ứng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo hỗ trợ kịp thời các đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện.

Từ năm 2010 - 2019 đã tổ chức 09 đợt vận động xây dựng quỹ với tổng số tiền vận động được là 1.579.500.000đ (*một tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu*



*năm trăm nghìn đồng*). Việc sử dụng và quản lý quỹ đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

##### **1. Đánh giá chung**

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm chuyển biến cơ bản nhận thức của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, các tổ chức xã hội, cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tính tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Các cấp Ủy Đảng, Chính quyền đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện tốt hơn cho việc phát triển tổ chức Hội cũng như các hoạt động nhân đạo. Sự phối kết hợp hoạt động giữa Hội Chữ thập đỏ với các tổ chức, Đoàn thể, xã hội ngày càng đi vào chiều sâu và có ý nghĩa xã hội sâu sắc tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Tổ chức Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn, nội dung và phương thức hoạt động luôn hướng về cơ sở. Các phong trào hoạt động của Hội lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội ngày càng thiết thực và nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước; khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, vai trò, vị trí của Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội của nhân dân và trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Với những thành tích đóng góp to lớn trong công tác hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, hàng năm Hội Chữ thập đỏ huyện và các cấp Hội cơ sở đã vinh dự được Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 42 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen cho 39 tập thể và 61 cá nhân, Hội Chữ thập đỏ huyện tặng Giấy khen cho 76 tập thể và 134 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ.

##### **2. Ưu điểm và nguyên nhân**

###### **2.1. Ưu điểm**

Qua 10 năm bám sát nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW và tình hình thực tế ở địa phương, cấp Ủy Đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hoá việc thực hiện trên đại bàn huyện, đáp ứng kịp thời đổi mới công tác Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Thông qua hình thức triển khai đa dạng phong phú, sát thực đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực

về nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động Chữ thập đỏ.

Vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động Chữ thập đỏ được tăng cường. Các cấp chính quyền tạo điều kiện kinh phí, phương tiện, cơ chế chính sách cho Hội hoạt động, từng bước phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo.

Hoạt động Chữ thập đỏ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, từng bước cụ thể hoá một cách sáng tạo các chương trình hoạt động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, huyện.

## **2.2. Nguyên nhân**

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền về công tác Chữ thập đỏ có những chuyển biến mới qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư và tạo điều kiện để hoạt động của Hội mang lại hiệu quả.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã thực sự ủng hộ, phối kết hợp thường xuyên và tích cực hơn.

Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, sát sao về chuyên môn nghiệp vụ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu nhất là khi có những thiệt hại do thiên tai lũ lụt, sạt lở xảy ra....Đồng thời cùng với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và nhân dân các dân tộc trong công tác đổi mới tổ chức và hoạt động nhân đạo từ thiện.

## **3. Hạn chế và nguyên nhân**

### **3.1. Hạn chế**

Một số cấp Chính quyền còn chậm thể chế hóa nội dung Chỉ thị trong điều hành, quản lý hoạt động Hội, đôi khi còn xem nhẹ vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ.

Hoạt động của các hội cơ sở còn nhiều lúng túng, công tác củng cố tổ chức Hội ở một số cơ sở còn chậm; việc huy động các nguồn lực trong cứu trợ xã hội còn hạn chế; chất lượng hoạt động của một số Hội cơ sở chưa cao, chưa chú trọng đến công tác sơ - tổng kết biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo từ thiện.

### **3.2. Nguyên nhân**

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở thiếu kiểm tra việc sơ, tổng kết đánh giá phong trào hoạt động Chữ thập đỏ theo tinh thần Chỉ thị 43/CT-TW để có sự chỉ đạo thường xuyên và uốn nắn những lệch lạc kịp thời.

Công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ còn chưa sâu rộng. Một số tổ chức Hội và cán bộ chữ thập đỏ cơ sở chưa nhận thức

đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa phát huy tính chủ động trong tham mưu, đề xuất trong thực hiện công tác Hội. Nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới để thu hút và gắn kết tổ chức Hội với hội viên. Việc tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành đối với tổ chức và hoạt động Hội ở một số xã còn hạn chế.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí giành cho Hội hoạt động chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ ở cơ sở còn quá thấp (0,5 mức lương tối thiểu) chưa động viên khích lệ được tính tích cực của cán bộ. Mặt khác, trình độ, năng lực, tính năng động sáng tạo của một số cán bộ Hội cơ sở còn nhiều bất cập chi phối đến kết quả hoạt động của Hội.

#### **4. Bài học kinh nghiệm**

**Một là:** Các cấp ủy Đảng phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội; cán bộ Đảng viên phải gương mẫu và là lực lượng nòng cốt tham gia hoạt động nhân đạo để khơi dậy phong trào trong quần chúng nhân dân.

**Hai là:** Hoạt động của Hội phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phải đa dạng, phong phú; các hoạt động nhân đạo phải thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng.

**Ba là:** Có sự phối hợp hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân để Hội Chữ thập đỏ có nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương.

**Bốn là:** Phải thực sự quan tâm đến công tác củng cố tổ chức Hội cơ sở, vì đây là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức Hội, là nền tảng, chỗ dựa vững chắc tạo nên sức mạnh tổng hợp của phong trào Chữ thập đỏ. Đồng thời chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ Hội cơ sở cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội. Động viên và quan tâm đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đó là lực lượng vật chất và tinh thần giúp Hội vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### **Phần thứ hai**

## **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ 43**

#### **I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

Công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động xã hội phải được gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, phát huy tính tích cực của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, các tổ chức Chính trị xã hội... cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện những nội dung cơ bản sau:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các cơ sở Hội từ huyện đến cơ sở gần việc triển khai Chỉ thị với tuyên truyền, triển khai Luật hoạt động Chữ thập đỏ, đưa Luật thực sự đi vào cuộc sống.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, quần chúng nhân dân với Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tránh chồng chéo, trùng lặp, bám sát Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ "Về vận động, tiếp nhận, phân phối sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo". Xây dựng quy chế phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong các hoạt động nhân đạo, thông qua việc ký kết các chương trình phối hợp.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, hướng về cơ sở nhất là khu vực xã, bản biên giới. Tích cực vận động, huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Chủ động tham mưu, đề xuất việc kêu gọi vận động, phát huy vai trò Quỹ Nhân đạo các cấp.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ các cấp trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, vận động thu hút và phát triển Hội viên, phát triển lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên Chữ thập đỏ.

## **II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề nghị HĐND - UBND tỉnh Lai Châu quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ, nhất là phụ cấp cán bộ Hội cấp xã.

Trên đây là cáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" của UBND huyện Phong Thổ./.

### ***Nơi nhận:***

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND, UBND huyện;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Lưu: Văn thư, Hội CTĐ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**TK. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Thị Hồng Sim**